

THƯ CỦA ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC HUYỆN NAM TRỰC
KÊU GỌI ỦNG HỘ QUỸ “ĐỀN ƠN ĐÁP NGHĨA”
NHÂN KỶ NIỆM 74 NĂM NGÀY THƯƠNG BINH - LIỆT SỸ (27/7/1947 - 27/7/2021)
Nam Trực, ngày 10 tháng 6 năm 2021

Kính gửi:

- Các cơ quan, ban ngành, đoàn thể;
- Các doanh nghiệp, trường học, các chức sắc tôn giáo;
- Các nhà hảo tâm và nhân dân trong huyện.

Trong những năm qua được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự phối hợp hành động có hiệu quả của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể, các đơn vị, doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân, phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, công tác chăm sóc thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ và người có công với cách mạng đã đạt được nhiều kết quả tốt đẹp. Đời sống vật chất và tinh thần của thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ và người có công với cách mạng ngày càng được nâng lên. Tuy nhiên, trước tình hình phát triển kinh tế xã hội hiện nay thì điều kiện đời sống vật chất cũng như sinh hoạt của một số gia đình chính sách vẫn đang gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là một số gia đình thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ và người có công với cách mạng đang phải sống trong những ngôi nhà bị xuống cấp nghiêm trọng.

Nhân dịp kỷ niệm 74 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2021) đây là dịp để thể hiện sự tri ân, lòng biết ơn của Đảng, Nhà nước và Nhân dân đối với người có công với cách mạng, phát huy truyền thống đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Ăn quả nhớ người trồng cây”. Ủy ban MTTQ huyện Nam Trực kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, chiến sỹ các lực lượng vũ trang, các tổ chức chính trị xã hội, các trường học, các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm, con em quê hương Nam Trực đang học tập và công tác trên mọi miền của Tổ quốc và toàn thể nhân dân huyện nhà cùng hướng về ngày truyền thống thiêng liêng của dân tộc. Hơn lúc nào hết chúng ta hãy dành những tình cảm tinh thần và vật chất cao nhất để xây dựng nhà tình nghĩa, xây dựng các công trình ghi công liệt sỹ, hỗ trợ xây dựng cải thiện nhà ở để giúp đỡ nâng cao cuộc sống, điều kiện sinh hoạt vật chất và tinh thần cho các gia đình thương binh liệt sỹ, người có công đang gặp khó khăn trong cuộc sống.

Với tấm lòng tri ân và tinh thần cao cả, Ủy ban MTTQ huyện Nam Trực kêu gọi:

- Mỗi cán bộ công chức, viên chức, chiến sỹ các lực lượng vũ trang tham gia ủng hộ 01 ngày lương trở lên.
- Hộ nông dân sản xuất nông nghiệp và hộ phi nông nghiệp ủng hộ từ 10.000 đồng trở lên, người hưởng lương hưu ủng hộ $\frac{1}{2}$ ngày lương trở lên.

- Các doanh nghiệp, các tổ chức chính trị xã hội, tôn giáo, các nhà hảo tâm từ thiện trên địa bàn huyện dành sự ủng hộ tối đa cho quỹ.

Tất cả các thôn, xóm, tổ dân phố, các cơ quan, tổ chức, đơn vị đều coi việc hưởng ứng thắp cao điếm toàn dân tham gia phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” hướng tới kỷ niệm 74 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ và các ngày lễ lớn thiêng liêng của quê hương Nam Trực và toàn dân tộc, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm của năm 2021.

Ủy ban MTTQ và các đoàn thể, các tổ chức thành viên từ huyện đến cơ sở tiếp tục tuyên truyền, hướng dẫn việc triển khai thực hiện phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” một cách thiết thực đạt kết quả cao nhất.

Mọi sự đóng góp ủng hộ của các tổ chức hoặc cá nhân xin gửi về Kho bạc Nhà nước huyện Nam Trực tại Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” số tài khoản: 3761.0.9002467

Chúng tôi tin tưởng rằng các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; các cán bộ công chức, viên chức, chiến sỹ lực lượng vũ trang và nhân dân nhiệt liệt hưởng ứng ủng hộ quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”. Sự ủng hộ này là nghĩa cử cao đẹp, là việc làm tình nghĩa và thể hiện tình cảm cao đẹp của chúng ta đối với người có công với cách mạng.

Xin trân trọng cảm ơn./.

**TM. ỦY BAN MTTQ HUYỆN
CHỦ TỊCH**



Trần Ngọc Hợp